



การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ Action plan
โครงการเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ ปี 2567
ภายใต้ DLD-C ในพื้นที่สิงห์บุรี

ที่	กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย รอบที่ 1/2567	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน	25 ครั้ง	56 ครั้ง	ต.ค.66- 13 มี.ค.67	สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ
2	ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง การดำเนิน กิจการทางด้านปศุสัตว์ -ตรวจมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ -ตรวจสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ -ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ -ตรวจโรงฆ่าสัตว์ -ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ -ตรวจการนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ -ตรวจสถานที่เก็บรักษาเนื้อสัตว์ -อื่นๆ	50 ครั้ง	56 ครั้ง 8 ครั้ง 2 ครั้ง 22 ครั้ง 7 ครั้ง 1 ครั้ง 3 ครั้ง 11 ครั้ง 2 ครั้ง	ต.ค.66- 13 มี.ค.67	สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ สนง.ปศจ.สิงห์บุรี
3	การตรวจสอบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ ซากสัตว์ ผ่าจุดสกัด ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท	25 ครั้ง	56 ครั้ง	ต.ค.66- 13 มี.ค.67	ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : การเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้สามารถป้องกันและบังคับให้ปศุสัตว์ได้รับความปกป้องที่เหมาะสม ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดด้านปศุสัตว์ได้แก่

กฎหมายและข้อบังคับ: การมีกฎหมายและข้อบังคับที่เข้มงวดและเป็นประโยชน์ สำหรับการป้องกันความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ เช่น กฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขในการเลี้ยงและการดูแลปศุสัตว์ การบังคับให้ปศุสัตว์ได้รับการรักษาตามกฎหมาย

การควบคุมและการติดตาม: การมีระบบควบคุมและการติดตาม การตรวจสอบสถานการณ์ของฟาร์มและฟาร์มปศุสัตว์ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การเฝ้าระวังกิจกรรมที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาและการสร้างความตระหนักรู้: การสร้างความตระหนักรู้และการศึกษาให้กับผู้เลี้ยงปศุสัตว์และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการป้องกันความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการละเมิดกฎหมาย

การบูรณาการและการร่วมมือ: การส่งเสริมการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรสิ่งแวดล้อม, องค์กรด้านสัตว์, และสมาคมผู้เลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อให้สามารถดำเนินการเฝ้าระวังและการป้องกันการละเมิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์เป็นกระบวนการที่ต้องมีการร่วมมือและการปฏิบัติงานร่วมกันของหลายภาคส่วน เพื่อให้สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและการจัดการกับการละเมิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : กำลังบุคลากรที่ไม่เพียงพอ /พร้อมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน/ ข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจน/ ความไม่รู้กฎหมายของประชาชนและผู้ประกอบการ/การปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมายและไม่ผ่านการตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : ปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยและเข้าใจง่าย /ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่อง/ เพิ่มบุคลากรและงบประมาณ/พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน/ สร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ